

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เอไอเอส”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) บริษัทย่อยของบริษัท เข้าถึงนามในสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction Agreement: EPC) กับ บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (“GULF1”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Off-Grid) ที่สถานีฐานจำนวน 20 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 23.27 ล้านบาท โดยเป็นโครงการขยายความครอบคลุมของสัญญาในพื้นที่ใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่เกาะ และพื้นที่ห่างไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่การให้บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ

สำหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการในครั้งนี้จะช่วยให้เอไอเอสสามารถขยายโครงข่ายให้มีความครอบคลุมเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล และชุมชน ทั้งยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของบริษัท รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก 501.23 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 300.03 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO<sub>2</sub>e) ต่อปี ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือกที่ร้อยละ 5 ของการใช้พลังงานรวม และเป้าหมายการลดเรือนกระจกของเอไอเอส

สารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 14 มิถุนายน 2567 (วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าทำรายการ)
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท  
ผู้ซื้อ : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด (“AWN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท  
ผู้ขาย : บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (“GULF1”)  
ความสัมพันธ์กับบริษัท : GULF1 มีฐานะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ AWN เนื่องจาก GULF1 เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“INTUCH”) ในสัดส่วนร้อยละ 46.57 และ INTUCH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ในสัดส่วนร้อยละ 40.44 (ข้อมูลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567)
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
การลงนามในสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง (Engineering, Procurement and Construction Agreement: EPC) สำหรับการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Off-Grid) ที่สถานีฐาน จำนวน 20 แห่ง เพื่อขยายความครอบคลุมของสัญญาในพื้นที่ใหม่ ๆ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2567

#### 4. มูลค่ารวมและขนาดของรายการ

มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 23.27 ล้านบาท รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 0.034 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยรายการนี้มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 89/11 และ 89/12 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว รายการมีขนาดเท่ากับร้อยละ 0.005 ของสินทรัพย์รวม ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของมาตรา 89/29 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บจ/ป 21-01 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

#### 5. ผลประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะสามารถเพิ่มพื้นที่ให้บริการ โดยขยายความครอบคลุมของสัญญาในพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ และพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

#### 6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะส่วนได้เสีย

กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสารวัตร รัตนาวะดี, นายปรีดี ดาวฉาย, นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์, และนายสมิทธิ์ พนมมรงค์ ถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ดังนั้น จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

#### 7. แหล่งที่มาของเงินทุน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

#### 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและสังคม โดยผ่านกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในตลาดอย่างเป็นธรรมและการคำนวณในเชิงการเงินอย่างรอบด้าน รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในการพิจารณาการเข้าทำรายการในครั้งนี้นี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

9. ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ของกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงนาม -

(นายมนตรี คงเครือพันธุ์)

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)